

BỘ Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

Hà Nội, ngày 8 tháng 5 năm 2017

V/v giải đáp chính sách cho nhân dân trên Công Thông tin điện tử CP

Giờ Ngày 19/5.....

Kính chuyên: 10217.....

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ

Phúc đáp Công văn số 3507/VPCP-KSTT ngày 11/4/2017 của Văn phòng Chính phủ về việc trả lời các kiến nghị của người dân về lĩnh vực y tế, Bộ Y tế xin trả lời như sau:

Câu 1: “Tôi xin hỏi vấn đề sau: xã Thường Thới Hậu B, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, được Thủ tướng phê duyệt là xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư Chương trình 135 giai đoạn 2016 - 2020, theo Quyết định số 204/QĐ-TTg ký ngày 01/02/2016. Như vậy hiện nay trên địa bàn xã Thường Thới Hậu B, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp cán bộ, viên chức, người làm việc trong các cơ quan Đảng còn được hưởng chế độ của Nghị định 61/2006/NĐ-CP và Nghị định 116/2010/NĐ-CP hay không? Các cán bộ y tế, nhân viên y tế, y tế trường học có được hưởng chế độ theo Nghị định 64/2009/NĐ-CP hay không?”. Số PAKN.2017.16439.

Bộ Y tế xin trả lời như sau:

Xã Thường Thới Hậu B, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp thuộc danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu thuộc vào diện đầu tư Chương trình 135 theo Quyết định số 204/QĐ-TTg ngày 01/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Hiện nay, chính sách đối với cán bộ, viên chức y tế công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 64/2009/NĐ-CP ngày 30/7/2009 của Chính phủ.

Như vậy, cán bộ, viên chức y tế đang công tác tại các cơ sở y tế thuộc xã Thường Thới Hậu B, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp được hưởng chính sách theo quy định tại Nghị định số 64/2009/NĐ-CP ngày 30/7/2009 của Chính phủ (nếu chưa được hưởng các chính sách này theo quy định tại Nghị định 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ).

Câu 2. Vợ tôi là viên chức dân số xã, làm việc tại Trạm y tế xã thuộc tỉnh Bình Định. Ngoài thực hiện công việc của viên chức Dân số, Trạm y tế còn phân công vợ tôi tham gia công tác như tiêm chủng, trực đêm (trực cấp cứu) tại Trạm y

tế. Xin hỏi là lãnh đạo Trạm y tế phân công vợ tôi làm các công việc tiêm chủng, trực đêm (trực cấp cứu) có đúng quy định không? Số PAKN.2017.16120.

Bộ Y tế xin trả lời như sau:

Vợ ông là cán bộ chuyên trách dân số kế hoạch hóa gia đình, làm việc tại Trạm Y tế xã thuộc tỉnh Bình Định. Theo Luật Viên chức thì vợ ông do Lãnh đạo Trung tâm Y tế cấp huyện và Trạm trưởng Trạm Y tế xã quản lý trực tiếp. Do đó, việc phân công công việc đối với viên chức làm việc tại Trạm Y tế xã trong đó có vợ ông do Trạm trưởng Trạm Y tế xã phân công trên cơ sở phải phù hợp với vị trí việc làm, số lượng người làm việc tại Trạm, chức danh nghề nghiệp của viên chức (vợ ông) và nhu cầu hoạt động chuyên môn tại Trạm Y tế.

Câu 3: *Hiện nay có nhiều thương binh loại 1 hưởng 81% mà khỏe hơn người bình thường. Tôi đề nghị nên đi khám lại nếu còn bao nhiêu % thì hưởng ở mức đó. Số PAKN.2017.16255*

Bộ Y tế xin trả lời như sau:

Theo quy định hiện hành, ngành Lao động – Thương binh – Xã hội (LĐTBXH) có nhiệm vụ xác định đối tượng, lập hồ sơ và giới thiệu đối tượng đến Hội đồng Giám định Y khoa (GDYK) đề nghị khám giám định thương tật, bệnh tật. Hội đồng GDYK các cấp có nhiệm vụ khám, giám định, ban hành biên bản GDYK khi nhận được đầy đủ hồ sơ theo quy định từ ngành LĐTBXH chuyển đến và chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả khám giám định của mình. Việc xem xét, lập hồ sơ và giới thiệu đối tượng đến Hội đồng GDYK đề nghị khám giám định lại thương tật cũng thuộc thẩm quyền của ngành LĐTBXH.

Trường hợp cơ quan quản lý nhà nước, tập thể, cá nhân phát hiện kết quả khám giám định đối với các đối tượng của Hội đồng GDYK các cấp không khách quan, không chính xác (*có danh sách họ - tên, địa chỉ cụ thể*) thì có quyền kiến nghị đến Cục Người có công, Bộ LĐTBXH hoặc Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế để được xem xét giải quyết.

Câu 4: *Đối tượng bảo trợ xã hội thực hiện theo Nghị định 136/NĐ-CP. Trường hợp bị ung thư có phải cần đến giấy xác nhận tế bào ung thư của Bệnh viện K Trung ương không hay chỉ cần bệnh án điều trị ung thư ở bệnh viện cấp tỉnh là được. Số PAKN.2017.16255*

Bộ Y tế xin trả lời như sau:

Nội dung câu hỏi không thuộc chức năng thẩm quyền giải quyết của Bộ Y tế, đề nghị Văn phòng Chính phủ chuyển nội dung câu hỏi này sang Bộ Lao động, Thương binh và xã hội làm đầu mối trả lời nội dung câu hỏi nêu trên cho người dân.

Câu 5: Theo quy định của Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC “...Đối với trẻ em dưới 6 tuổi, thời hạn sử dụng ghi trên thẻ BHYT kể từ ngày sinh đến ngày trẻ đủ 72 tháng tuổi. Trường hợp trẻ đủ 72 tháng tuổi mà chưa đến kỳ nhập học thì thời hạn sử dụng ghi trên thẻ BHYT đến ngày 30 tháng 9 của năm đó..” Con tôi sinh ngày 3/1/2011 và đến nay đã hết hạn nhưng chưa đi học lớp 1 như trường hợp trên, khi mua bảo hiểm Y tế ở trường thì các cô giáo nói không bán. Tôi đọc và tìm hiểu thì thấy thông tư trên. Khi con tôi hôm vừa rồi ốm đi bệnh viện Đa khoa Huyện Phú Xuyên-TP Hà Nội thì họ nói con tôi không được hưởng bảo hiểm y tế cho trẻ trên 6 tuổi mà chưa đến tuổi đi học lớp 1. Trong khi con tôi theo luật được hưởng BHYT đến 30/9/2017 đến khi cháu vào lớp 1. Vậy kính mong cơ quan có thẩm quyền giải quyết thắc mắc và có biện pháp cho vấn đề trên. **Số PAKN.2017.16685.**

Bô Y tế xin trả lời như sau:

Trường hợp trẻ sinh ngày 03/01/2011 thẻ bảo hiểm y tế sẽ có thời hạn sử dụng từ ngày 03/01/2011 đến hết ngày 03/01/2017 và cháu sẽ nhập học lớp 1 vào tháng 9/2017. Theo quy định tại điểm d khoản 3 Điều 16 Luật Bảo hiểm y tế quy định “Trường hợp trẻ đủ 72 tháng tuổi mà chưa đến kỳ nhập học thì thời hạn sử dụng ghi trên thẻ BHYT đến ngày 30 tháng 9 của năm đó...”. Như vậy, thẻ bảo hiểm y tế của cháu sẽ có giá trị sử dụng đến hết ngày 30/9/2017. Việc Bệnh viện Đa khoa Huyện Phú Xuyên – TP. Hà Nội không cho cháu hưởng quyền lợi là không đúng quy định hiện hành. Để bảo đảm quyền lợi của cháu, đề nghị gia đình mang thẻ bảo hiểm y tế và Giấy khai sinh, các hoá đơn, chứng từ liên quan khám bệnh, chữa bệnh của cháu đến cơ quan Bảo hiểm xã hội để được hướng dẫn đổi thẻ bảo hiểm y tế và hưởng quyền lợi theo đúng quy định của Luật Bảo hiểm y tế.

Câu 6: Cháu là một người công nhân đang làm việc trong khu công nghiệp tại Đồng Nai. Cháu xin phản ánh một thực trạng vệ sinh an toàn thực phẩm trong các suất ăn công nghiệp. Theo thông tin báo đài và tình trạng ngộ độc thực phẩm tại nơi cháu làm là rất nhiều. Ngay trong Công ty cháu làm thì chưa có ai bị ngộ độc nhưng cháu nghĩ đó chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Khi mà suất ăn với những món thịt gà có xương đen xì và món cá rô đồng không có đầu. Hay rau xanh có lẫn cả cỏ khô lẫn cỏ tươi. Đối với những suất cơm như vậy công nhân chúng cháu không còn lạ nhưng vì phải ăn để có sức làm nên vẫn phải ăn. Theo cháu biết có cơ quan kiểm tra vệ sinh thực phẩm nhưng cháu chưa bao giờ thấy xuống kiểm tra tại nhà ăn Công ty cả. Cháu mong có sự chỉ đạo trực tiếp của Chính phủ để các cơ quan chức năng đến kiểm tra và lấy mẫu thực phẩm về kiểm tra và có kết quả minh bạch cho người công nhân yên tâm ạ. **Số PAKN.2017.16452**

Bô Y tế xin trả lời như sau:

Trước hết rất hoan nghênh về câu hỏi của Anh/Chị đang làm việc trong khu công nghiệp tại Đồng Nai. Ngay sau khi nhận được ý kiến phản ánh trên, Bộ Y tế đã chỉ đạo Sở Y tế tỉnh Đồng Nai tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm bếp ăn tập thể tại các khu công nghiệp trên địa bàn và xác minh thông tin phản ánh. Tuy nhiên, do thông tin phản ánh về tình trạng vi phạm an toàn thực phẩm không có tên đơn vị và địa chỉ cụ thể nên Sở Y tế tỉnh Đồng Nai chưa thể xác minh, có kết quả báo cáo về Bộ Y tế được.

Để hạn chế những nguy cơ ảnh hưởng của thực phẩm không an toàn tại các bếp ăn tập thể, trong thời gian qua Bộ Y tế đã yêu cầu các cơ quan chức năng của các địa phương, đặc biệt là các tỉnh có nhiều khu công nghiệp như Đồng Nai, Bình Dương, TP. Hồ Chí Minh... tăng cường thanh tra, kiểm tra các bếp ăn tập thể trong các khu công nghiệp, xử lý nghiêm các vi phạm. Đồng thời, Bộ Y tế cũng đã gửi công văn hướng dẫn các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương triển khai mô hình quản lý an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể. Theo đó, yêu cầu bắt buộc các đơn vị phải kiểm soát được nguồn nguyên liệu thực phẩm đảm bảo an toàn; thành lập Tổ giám sát về an toàn thực phẩm với thành phần là đại diện Lãnh đạo công ty, công đoàn, người lao động hàng ngày giám sát việc nấu ăn tại các công ty có bếp ăn tập thể; thực hiện các yêu cầu về an toàn thực phẩm tại các bếp ăn đơn vị.

Để kịp thời xử lý các nguy cơ ngộ độc thực phẩm như Anh/Chị nêu, Bộ Y tế đề nghị Anh/Chị phản ánh trực tiếp với Lãnh đạo công ty và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm của tỉnh mà công ty đóng trên địa bàn.

Câu 7: *Tôi có 1 cửa hàng bán lẻ thực phẩm chức năng (đã có giấy phép). Xin hỏi: Tôi có mua thực phẩm chức năng (giá trị 5 triệu đồng) từ nước ngoài gửi về Việt nam qua chuyển phát nhanh DHL, hàng về có khai báo hàng nhập khẩu phi mậu dịch tại hải quan cửa khẩu Tân Sơn Nhất và có kiểm tra của Viện y tế công cộng thành phố Hồ Chí Minh. Tôi đã đóng thuế và phí đầy đủ. Như vậy tôi có phải làm thêm thủ tục gì trước khi bày bán tại cửa hàng? Xin cảm ơn. Số PAKN:2017.16809*

Bộ Y tế xin trả lời như sau:

Tại Điều 3 Nghị định số 38/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm đã yêu cầu thực phẩm phải được công bố hợp quy (đối với sản phẩm đã có quy chuẩn kỹ thuật) hoặc công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm (đối với sản phẩm chưa có quy chuẩn kỹ thuật) và đăng ký bản công bố hợp quy hoặc bản công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường. Sản phẩm thực phẩm chức năng của ông/bà là

hàng hóa nhập khẩu do vậy phải tiến hành thủ tục công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm tại Cục An toàn thực phẩm – Bộ Y tế. Hiện nay, Bộ Y tế đã thực hiện các thủ tục công bố qua hệ thống điện tử tại trang Website của Cục An toàn thực phẩm (vfa.gov.vn). Đề nghị ông/bà tham khảo hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ thủ tục công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm tại mục: dịch vụ công trực tuyến hệ thống cấp giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy và giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm của trang Website này.

Ngoài ra, theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 38/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm thì thực phẩm trước khi nhập khẩu vào Việt Nam phải kiểm tra tại cơ quan kiểm tra nhà nước có thẩm quyền do các Bộ quản lý ngành chỉ định. Như vậy, nếu sản phẩm thực phẩm chức năng do quý công ty nhập khẩu đã được kiểm tra theo quy trình kiểm tra nhà nước về thực phẩm nhập khẩu và theo chỉ tiêu công bố bởi Viện Y tế công cộng thành phố Hồ Chí Minh thì công ty không phải kiểm tra nhà nước nữa. Trong trường hợp công ty tự gửi mẫu kiểm tra tại Viện Y tế công cộng thành phố Hồ Chí Minh thì việc kiểm tra đó không hợp lệ và công ty phải tiến hành thủ tục kiểm tra nhà nước về thực phẩm nhập khẩu.

Bộ Y tế xin gửi câu trả lời để Văn phòng Chính phủ tổng hợp trả lời cho công dân được biết và đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đ/c Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Nguyễn Việt Tiến (để báo cáo);
- Vụ/Cục: TCCB, BHYT, KCB, ATTP (để biết);
- Công TTĐT CP (để đăng);
- Công TTĐT BYT (để đăng);
- Lưu: VT, VPB1.

**TL.BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG BỘ**



Nguyễn Xuân Trường